

Số: /TB-VP

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời cung cấp báo giá “Tuyên truyền cho các thành viên gia đình về việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng”

Căn cứ Công văn số 291/CV-GĐ ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Vụ Gia đình về việc phối hợp thông báo mời cung cấp báo giá: “Tuyên truyền cho các thành viên gia đình về việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng”.

Với mục đích triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ người cao tuổi trong gia đình theo Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Gia đình; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi trong gia đình; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình. Từ đó góp phần thực hiện tốt các quyền của người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi, bảo đảm cho người cao tuổi được sống an toàn, lành mạnh và phát huy vai trò của người cao tuổi ngay từ trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Vụ Gia đình dự kiến thực hiện Tuyên truyền cho các thành viên gia đình về việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng (*chi tiết yêu cầu phụ lục đính kèm*).

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo mời các đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ như trên cung cấp báo giá cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo giá của các đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày **20/11/2024**. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, giải quyết (tính theo đường bưu điện). Thông tin liên hệ: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Lưu ý: Báo giá là giá đã bao gồm tất cả các khoản thuế và chi phí khác theo quy định.

Nơi nhận:

- Vụ Gia đình (để thực hiện);
- Trung tâm công nghệ thông tin (để phối hợp);
- Lưu: VT, TV, TQA.3b.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Danh Hoàng Việt

DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thông báo số /TB-VP ngày tháng năm 2024
của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng
1	Tuyên truyền cho các thành viên gia đình về việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình trên tạp chí Người cao tuổi.	<p>1. Nội dung tuyên truyền:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình.- Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.- Việc bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình.- Việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc.- Vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục giá trị của gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình.- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình. <p>2. Hình thức, thể loại, số lượng bài tuyên truyền:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hình thức: Tạp chí bản giấy- Thể loại: Bài phản ánh, bài phỏng vấn, bài nghiên cứu khoa học, ảnh minh họa.- Số lượng:<ul style="list-style-type: none">+ 04 bài phản ánh;+ 05 bài phỏng vấn;+ 01 bài nghiên cứu trao đổi;+ 10 ảnh minh họa. <p>3. Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các bài, ảnh được đăng tải trên Tạp chí Người cao tuổi. <p>4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none">- 04 bài phản ánh;- 05 bài phỏng vấn;- 01 bài nghiên cứu trao đổi;- 10 ảnh minh họa.

2	<p>Tuyên truyền cho các thành viên gia đình về việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình trên kênh truyền hình VTC9.</p>	<p>1. Nội dung tuyên truyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình. - Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình. - Việc bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình. - Việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong việc giáo dục văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc. - Vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục giá trị của gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong gia đình. - Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình. <p>2. Hình thức, thể loại, số lượng bài tuyên truyền</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức: Kênh truyền hình. - Thể loại: Phóng sự chính luận. - Số lượng: 01 phóng sự, thời lượng khoảng 15 phút phát sóng trong tiểu mục Phóng sự (khung giờ 16 giờ 45). Số lần phát sóng: 03 lần (01 lần phát mới; 02 lần phát lại). <p>3. Yêu cầu:</p> <p>Đăng tải trên kênh VTC9.</p> <p>4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.</p>	<p>- 01 Phóng sự chính luận (Phát sóng tại tiểu mục phóng sự, khung giờ 16 giờ 45 phút)</p>
---	---	--	---